

ประกาศสำนักงาน ก.พ.

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง
นิติกรปฏิบัติการของกรมสรรพสามิต ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการของสำนักงาน ก.พ.
และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนิติกร
ปฏิบัติการของกรมสรรพสามิต ตามประกาศกรมสรรพสามิต ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ไปขึ้นบัญชี
เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการของสำนักงาน ก.พ. จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

๑. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

วิธีการคัดเลือกจะใช้วิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง แบ่งเป็น ๒ ส่วน ดังนี้

๑.๑ การประเมินคุณลักษณะทั่วไปของบุคคล และการทดสอบการจับประเด็น
และการสรุปความ ด้วยแบบทดสอบ จะไม่มีผลเป็นคะแนนแต่นำผลไปเป็นข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์

๑.๒ การสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) โดยพิจารณา
จากองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้

๑) ความรู้ความสามารถ ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งและ
ประสบการณ์ในการทำงาน (๔๐ คะแนน)

๒) สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
(๓๐ คะแนน)

๓) คุณลักษณะอื่น ๆ ได้แก่ บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา ปฏิภาณ ไหวพริบ วุฒิภาวะ
ทางอารมณ์ การปรับตัวเข้ากับผู้อื่น ทักษะคิดต่องานราชการ (๓๐ คะแนน)

ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนิติกร
ปฏิบัติการของกรมสรรพสามิต ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการของ
สำนักงาน ก.พ. จะต้องได้คะแนนประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วัน เวลา สถานที่	กิจกรรม	หมายเหตุ
วันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขาธิการ อาคารสำนักงาน ก.พ. ชั้น ๓ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี	รายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมิน	
เวลา ๐๙.๑๕ - ๑๐.๑๕ น. ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารสำนักงาน ก.พ. ชั้น ๗ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี	ทดสอบการจับประเด็นและการสรุปความ (แบบอัตนัย) เป็นข้อมูลประกอบ การสัมภาษณ์	เลขประจำตัว เข้ารับการประเมิน ๖๖๓๒๒๐๐๐๑ - ๖๖๓๒๒๐๐๐๒
เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๑๕ น. ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารสำนักงาน ก.พ. ชั้น ๗ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี	ประเมินคุณลักษณะทั่วไปของบุคคล (แบบปรนัย) เป็นข้อมูลประกอบ การสัมภาษณ์	
เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ห้องประชุม ๕ อาคารสำนักงาน ก.พ. ชั้น ๔ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี	สัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสม กับตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ	

สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ในวันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขาธิการ ชั้น ๓ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. <https://www.ocsc.go.th> หัวข้อข่าวสมัครงาน ทั้งนี้ กำหนดการ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ) วราภรณ์ ตั้งตระกูล

(นางสาววราภรณ์ ตั้งตระกูล)

ที่ปรึกษาระบบราชการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการ ก.พ.

สำเนาถูกต้อง
พิศ

(นางสาวพิศชา ชาญณรงค์)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖